

# สำนักข่าวหัวเขียว

## แม่ลูกจันทร์

### ถอยคนละก้าว

คนชื่อ “สำเร็จ” ไซ้ว่าจะทำอะไรสำเร็จไปทุกอย่าง คนชื่อ “โชคดี” ก็ไซ้ว่าจะโชคดี ★ มีต่อหน้า 2

สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1 ไปทุกเรื่อง

เช่นเดียวกับคนชื่อ “มีชัย” ก็ไซ้ว่าจะมีชัยตะบันรอด

“แม่ลูกจันทร์” พูดถึง “อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์” สุดยอดเกจิกฎหมายที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้น “อ่อง” ของประเทศ

การที่ อจ.มีชัย รับหน้าเสื่อเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถือเป็นงานใหญ่ชิ้นสุดท้ายที่มีอัตราเสี่ยงสูงไม่ใช่เล่น

เพราะถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยไม่ผ่านประชามติเห็นชอบ

ฉายา “มีชัยจอมขมังเวท” จะจบไม่สวยแบบเดียวกับ “ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” ศิษย์เอกกันกุฎิ เคยโดนมาแล้วนั่นแหละท่าน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียน อจ.มีชัย ด้วยความหวังใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีประเด็นร้อนๆที่จะเกิดความขัดแย้งพร้อมกันถึง 3 เรื่อง

1, การเปิดช่องให้มี “นายกฯ คนนอก”

2, กติกาเลือกตั้ง ส.ส.แบบใหม่ที่วุ่นวายขายปลาช่อน

3, การยกเลิก ส.ว.เลือกตั้งเป็นระบบ ส.ว.ลากตั้ง หรือที่เรียกว่าระบบ ส.ว.สรรหากลุ่มวิชาชีพ

ทั้ง 3 ประเด็นร้อนๆที่ยกมาเป็นแฉมเปิด ทำให้เกิดกระแสคัดค้านดังขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุด ผลการสำรวจความเห็นประชาชนของกรุงเทพโพลล์ประชาชนส่วนใหญ่ 58.6 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่า ส.ว.ทั้งสภาฯควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง

ประชาชน 25.7 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่า ส.ว.ควรมาจากระบบเลือกตั้งและสรรหา ผสมกันอย่างละครึ่ง

ประชาชน 9.0 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่า ส.ว.ควรมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม โดยให้แต่ละกลุ่มอาชีพเป็นผู้คัดเลือก

มีประชาชนเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ที่เห็นว่า ส.ว.ทั้งสภาฯ ควรมาจากระบบลากตั้ง

ฉะนั้น ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยยังดังตันจะยกเลิก ส.ว.ระบบเลือกตั้ง เพื่อให้วุฒิสภามีแต่ ส.ว.ระบบลากตั้ง หรือที่เรียกอย่างเก๋ๆว่าระบบการสรรหา ส.ว.กลุ่มอาชีพ

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ากระแสคัดค้านประเด็นนี้จะไม่ยุติง่ายๆ

จึงขอกระชุน อจ.มีชัย โปรดทบทวนประเด็นที่มา ส.ว.ให้รอบคอบ เพราะขนาดรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ปลอดจากมดลูก คมช.ยังใช้ระบบ “วัดครึ่งกรรมการครึ่ง”

ก็ยอมให้มี ส.ว.เลือกตั้ง กับ ส.ว.ลากตั้งฝ่ายละครึ่ง

หรือแม้แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมหาปราชญ์ ของ ดร.บวรศักดิ์ ที่ตายทั้งกลมก่อนครบกำหนดตลอด ยังต้องยอมให้มี ส.ว.ที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรง 77 คน ผสมกับ ส.ว.ลากตั้ง 123 คน

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าวันนี้สังคมไทยยังแตกแยกราวลึกถึงกระดูกดำ ไม่มีทางที่จะเขียนรัฐธรรมนูญให้ถูกใจคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์

แต่ถ้าต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยผ่านประชามติเห็นชอบออกมาใช้ได้จริงๆ

ต้องไม่เขียนรัฐธรรมนูญสุดขั้วสุด โด่งเกินไป

แต่ต้องเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนส่วนใหญ่ “พอกล้อมแกล้ม ยอมรับกันได้” ตามสมควร

โจทย์นี้ไม่ง่าย แต่ไม่ยากเกินฝีมือ “มีชัย” แน่นอน.